

ตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

นายสุภรัตน์ วัฒนกุล ที่ปรึกษาการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า ในวันที่ 3-5 ตุลาคม 2541 จะมีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2541 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา และการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การประชุมกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA Group) คณะกรรมการชั่วคราว (Interim Committee) และคณะกรรมการพัฒนาการ (Development Committee)

ในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาการ (Development Committee) นั้น ทางรัฐบาลมาเลเซีย ได้แจ้งต่อธนาคารโลกขอเสนอตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาการซึ่งผู้ว่าการของประเทศมาเลเซียในธนาคารโลก (อดีตรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) ดำรงอยู่ในปัจจุบัน และขอสนับสนุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยให้รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาการแทน

สำหรับรายละเอียดและบทบาทของคณะกรรมการพัฒนาการ มีดังนี้

1. คณะกรรมการพัฒนาการได้ก่อตั้งขึ้นโดยสภาผู้ว่าการธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เมื่อปี 2517 เพื่อเป็นเวทีสำหรับพิจารณากำหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ โดยจะให้คำแนะนำแก่สภาผู้ว่าการของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนา และความต้องการเงินทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา ในช่วงเวลาที่ผ่านมากomiteeกรรมการพัฒนาการได้ช่วยบทบาทจากการเคลื่อนย้ายทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประเทศสมาชิกกำลังพัฒนา และแก้ไขปัญหาประเทศยากจนที่มีหนี้สินท่วมทับัน ให้กรอบกลุ่ถึงเรื่องการค้าและสิ่งแวดล้อมด้วย

2. คณะกรรมการพัฒนาการ ประกอบด้วย สมาชิก จำนวน 24 คน ซึ่งเป็นผู้แทนของกลุ่มประเทศสมาชิก และประเทศสมาชิกของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ โดยสมาชิกแต่ละคนเป็นผู้ว่าการในธนาคารโลก ซึ่งโดยปกติคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือกระทรวงพัฒนาประธานของคณะกรรมการฯ จะได้รับการคัดเลือกจากสมาชิก และมีเลขาธิการ (Executive Secretary) ซึ่งได้รับการเลือกตั้งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการโดยปกติจัดประชุมปีละ 2 ครั้งในเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม และในราวปลายเดือนกันยายนหรือต้นตุลาคมก่อนการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

3. สำหรับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการครั้งนี้ มีาระการประชุมเกี่ยวกับ บทบาท
ของธนาคารโลกที่ตอบสนองต่อวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย การแก้ปัญหาของประเทศยากชนที่มีหนี้สิน
ท่วมทับ ความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ นโยบายรายได้ของ
ธนาคารโลก และการขยายวงระของเมฆาธิการคณะกรรมการฯ

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาการจะ
ทำให้ประเทศไทยมีโอกาสที่จะแสดงความคิดริเริ่มและมีบทบาทสำคัญในการช่วยกำหนดแนวทางนโยบายของ
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ในอนาคต โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและ
แนวทางในการตอบสนองต่อวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย